

# งานเสวนาโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด

บ้านลาดบัวขาว ต.หนองแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก



**PEA**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



**เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565** – ดร.ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

เป็นประธานในการเสวนาโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" ประจำปี 2565 โดยมี ดร.มนูญ ใจชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โครงการหมู่บ้านช่อสะอาดของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความจำเป็นทางสังคม โดยนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของ กฟภ. มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการช่วยเหลือสังคม โดยได้บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กฟภ. และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาผลกระทบ ความกังวล รวมถึงความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อ กฟภ. พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. โดยมี ผู้แทนวัดลาดบัวขาว, ผู้จัดการโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านลาดบัวขาว, ผู้ใหญ่บ้านตำบลสมอแข, นำชุมชนของหมู่บ้านฯ และ ผู้แทนโรงเรียนวัดเนินมะคึก ร่วมเสวนาจำนวนทั้งสิ้น 31 คน **ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ดังนี้**

ลำดับ	รายละเอียดผลการเสวนาบ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
1	ให้ลดค่าไฟฟ้าและให้มีการผ่อนชำระค่าไฟฟ้าระยะยาว
2	ให้ปรับปรุงมาตรฐานของคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากเกิดปัญหาไฟฟ้าตก/ดับ บ่อย
3	ควรเพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แบบ LED
4	ให้ตัดต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เนื่องจากเมื่อฝนตกทำให้ไฟฟ้าดับบ่อยและดับเป็นเวลานาน
5	ให้มีการจัดระเบียบสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลอื่นๆ ให้เรียบร้อย
6	ควรพัฒนาการให้บริการให้มีความรวดเร็วขึ้น
7	ควรมีการขยายเขตระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ลำดับ	รายละเอียดผลการสานเสวนาบ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
8	ให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและการใช้ไฟฟ้าสาธารณะให้คุ้มค่าและปลอดภัยกับตัวเอง ชุมชน และหมู่บ้านรอบๆ ค่ายทหาร
9	ควรส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์/พลังงานทดแทนกับระบบประปาหมู่บ้าน ระบบแสงสว่างริมบึง และบริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
10	ควรทำการตลาดเกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสาร (โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางการตลาด)
11	ให้เพิ่มฐานการเรียนรู้ด้านระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในชุมชน
12	ให้จัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่
13	ควรจัดเจ้าหน้าที่ กฟภ. มาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนตามวาระ
14	ควรเพิ่มจำนวนเครื่องปั้มน้ำเพื่อใช้ในบริเวณวัด
15	ให้ กฟภ. จัดสรรเสาไฟฟ้าจำนวน 5 ต้น และเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าภายในวัด
16	ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
17	ให้จัดกิจกรรมโครงการแต้มีสี่ เต็มฝัน (มูลนิธิต่อต้านการทุจริต)

ทั้งนี้ ได้นำรายงานผลการจัดสานเสวนา “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” บ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการพัฒนา พร้อมกำหนดเป็นแผนงานเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป

ข้อมูลและภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก  
 รายงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

## ภาพกิจกรรมการสานเสวนา

